

opusdei.org

# Thư Đức Giám quản ngày 8 tháng 11 năm 2024

Đức Giám quản Opus Dei mời gọi chúng ta suy niệm về niềm hy vọng Thiên đàng.

12-11-2024

Các con thân mến, xin Chúa Giêsu gìn giữ các con!

Trong tháng 11 này, như truyền thống Giáo Hội, chúng ta đặc biệt tưởng nhớ những người đã khuất trong lời cầu nguyện của mình. Điều này thường dẫn chúng ta đến việc

suy tư về thực tế cuộc sống sau cái chết, với những khía cạnh khác nhau tùy theo hoàn cảnh của mỗi người chúng ta.

Trong mọi trường hợp, chúng ta hãy năng làm mới niềm tin và hy vọng của mình vào vinh quang mà Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta và ban cho chúng ta phương tiện để đạt đến. Nhiều người trong số các con hản còn nhớ những lời này của Thánh Josemaría: “Hãy nghĩ xem Thiên đàng sẽ như thế nào. ‘Điều mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe, lòng người chưa hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người’ (1 Cr 2,9). Các con có tưởng tượng khi đạt đến Thiên đàng sẽ như thế nào không, được ở với Chúa và nhìn thấy tất cả vẻ đẹp đó, tất cả tình yêu đó chan chứa trái tim chúng ta, làm thỏa mãn nhưng không làm chán ngán?” (Hướng dẫn, tháng 5 năm 1935, 14-IX-1950, ghi chú 127). Trong một dịp khác, ngài nói thêm:

“Tôi tự hỏi mình nhiều lần trong ngày: sẽ như thế nào khi tất cả vẻ đẹp, tất cả sự tốt lành, tất cả sự kỳ diệu vô hạn của Thiên Chúa được đổ vào chiếc bình đất nghèo hèn là tôi đây, là tất cả chúng ta đây? Và khi ấy, tôi hiểu rõ hơn những gì vị Tông đồ đã nói: mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe... Quả là thật đáng giá, các con thân mến, thật đáng giá.” (Ghi chép trong một buổi họp mặt gia đình, ngày 22 tháng 10 năm 1960).

Tốt biết bao khi nuôi dưỡng niềm hy vọng Thiên đàng! Chúng ta thậm chí có thể cảm nhận được điều Thánh Phaolô đã viết: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi” (Pl 1,21), điều này không loại trừ mong muốn được sống lâu trên thế gian để phục vụ Chúa và tha nhân (x. Pl 1,22-24).

Chúng ta hãy xin Chúa gia tăng trong ta niềm hy vọng vào sự sống vĩnh hằng, để ta “luôn hướng ánh nhìn về

cuộc gặp gỡ quyết định đó, và biết rằng Chúa ở bên ta, rằng cái chết sẽ không bao giờ, chắc chắn sẽ không bao giờ chiến thắng!” (Đức Thánh Cha Phanxicô, Tiếp kiến ngày 8 tháng 5 năm 2024). Niềm xác tín rằng Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta trên Thiên đàng cũng như Ngài luôn đồng hành với chúng ta sẽ nâng đỡ chúng ta trên hành trình trần thế, ngay cả giữa những thử thách: “Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban cho anh em được chan chứa niềm vui và bình an nhờ đức tin, để nhờ quyền năng của Thánh Thần, anh em được tràn trề hy vọng.” (Rm 15,13)

Xin các con tiếp tục cầu nguyện cho việc điều chỉnh Quy chế, hiện đã tiến triển nhiều. Cũng xin trao phó cho Chúa hai mươi phó tế mới sẽ được thụ phong vào ngày 23 tháng này.

Cha rất biết ơn vì những lời chúc mừng sinh nhật các con gửi về. Do cha nhận được rất nhiều lời chúc

mừng, nên cha không thể trả lời từng lời chúc một. Xin các con hãy xem là cha đã trả lời bằng lời cầu nguyện mà cha luôn dâng lên mỗi khi đọc thư và tin nhắn của các con.

Cha xin chúc lành cho các con bằng cả tấm lòng.

Roma, ngày 8 tháng 11 năm 2024

.....

pdf | document generated  
automatically from <https://opusdei.org/vi-vn/article/thu-duc-giam-quan-ngay-8-thang-11-nam-2024/> (24-03-2025)